

ข่าวประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ปฏิรูปคอนแทรคฟาร์มมิ่ง



ปฏิรูปภาคเกษตรหนึ่งกับดักผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ...ต้องให้ภาคเอกชนเข้ามา มีบทบาทเป็นผู้นำ ลดบทบาทภาครัฐให้น้อยลง เพราะที่ผ่านมาล้มเหลวมาตลอด การให้เอกชนมีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกร ในลักษณะก้าวเดินไปสู่ความมั่งคั่งพร้อมกัน บ้านเราทำมานานกว่า 40 ปี ในชื่อ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง ทำธุรกิจร่วมกัน แบบแบ่งแยกหน้าที่ตามความถนัด เกษตรกรเป็นผู้ผลิต เอกชนแปรรูปและทำการตลาด ช่วยแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดได้ดี เพราะเอกชนเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ สามารถวางแผนการผลิตได้ว่า จะให้เกษตรกรผลิตแค่ไหน แบบไหน ตลาดถึงต้องการ ไม่เหมือนภาครัฐทำเอง ที่ไม่ค่อยรู้อะไร กว่าจะรู้ กว่าวางแผน กว่าจะอนุมัติ โลกเปลี่ยนไปแล้ว

ถึงบ้านเราจะทำเรื่องนี้มานาน แต่ยังไม่แพร่หลายไปทุกสาขาอาชีพเกษตร เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ รวมทั้งไม่มีข้อกำหนดจูงใจให้เอกชนทำ ชำร่วยการไม่เห็นความสำคัญ ทำให้คอนแทรคฟาร์มมิ่งมีปัญหา ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง เลยเป็นช่องว่างให้เอกชนบางส่วนเบียดเกษตรกร ทำสัญญารับซื้อผลผลิต แต่พอราคาในตลาดร่วง ไม่ยอมรับซื้อผลผลิต ในทางกลับกันเมื่อราคาในตลาดดี ผลผลิตมีราคาสูงกว่าที่ทำสัญญาไว้ เกษตรกรก็จะเอาผลผลิตไปขายให้คนอื่น เอกชนเสียหาย เป็นปัญหามาช้านาน ในขณะที่ไทยยังแก้ปัญหาไม่ได้ หันไปดูเพื่อนบ้านลาว มีปัญหาแบบเดียวกับบ้านเรา ต่างคนต่างโกงเอาเปรียบกัน กลับออกกฎหมายจัดการปัญหานี้มาได้ 5 ปีแล้ว หลักการในกฎหมายของลาว ไม่มีอะไรมาก เพียงแค่ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิต ลงทุนในเรื่องที่ดิน และแรงงาน ส่วนภาคเอกชนลงทุนเรื่องปัจจัยการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่อง พันธุ์ อาหาร ปุ๋ย ยา สารเคมี และรับซื้อให้ราคาตามคุณภาพสินค้าที่กำหนดในสัญญา ถ้าราคาในตลาดดีก็กว่าราคาในสัญญา เกษตรกรจะขายให้คนอื่นก็ได้ แต่ต้องคืนเงินต้นทุนทั้งหมด ที่เอกชนลงทุนพร้อมกับกำไร ให้เอกชนด้วย ส่วนภาครัฐนั้น มีหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ทั้งสองฝ่ายผิดสัญญา ไม่ให้ทำสัญญาเอา

เปรียบเทียบ คอยให้คำแนะนำอบรมความรู้เรื่องการผลิตที่ถูกต้องแก่เกษตรกร วิจัยพัฒนาพันธุ์ที่ดี และควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ในการผลิตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยรัฐจะให้ผลตอบแทนแก่เอกชนที่เข้ามาทำธุรกิจนี้ ด้วยการลดหย่อนภาษีให้เป็นพิเศษเหนือกว่าเอกชนที่ทำธุรกิจแบบเก่า จ้องคอยซื้อของถูก กดราคาเอาเปรียบเกษตรกร

ชมชื่น ชูช่อ

“บีโอไอ” เผยจีนแหล่งทุนในไทยอันดับ 1



ทศวรรษที่ผ่านมา ปี 2558 นักลงทุนจากประเทศจีน เข้ามาลงทุนในไทยแซงหน้านักลงทุนจากญี่ปุ่น ในด้านของเม็ดเงินลงทุน หลังบีโอไอปรับยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ ที่เน้นกิจการที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ล่าสุดร่วมลงนามกับนายกเทศมนตรีเมืองฮามามัตสึ วางแผนตั้งเอสเอ็มอีเข้ามาลงทุนในไทยในระยะยาว

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ตลอดทั้งปีนี้ คาดว่านักลงทุนจากประเทศจีนจะเข้ามาลงทุนยังประเทศไทย ด้วยปริมาณเงินลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แทนนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังจากบีโอไอมีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ทำให้นักลงทุนจากจีน มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินการลงทุนที่สูงกว่า

“8 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) มีจำนวนโครงการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอ 332 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 50,267 ล้านบาท โดยพบว่า สิงคโปร์ มาลงทุนเป็นอันดับ 1 จำนวน 51 โครงการ เงินลงทุน 13,100 ล้านบาท จีน 37 โครงการ ลงทุน 10,000 ล้านบาท ส่วนญี่ปุ่น จำนวน 92 โครงการเงินลงทุน 9,900 ล้านบาท จะเห็นว่าหากดูโครงการแล้ว ญี่ปุ่นยังมีจำนวนมากอยู่ แต่กรณีจีนที่มีมูลค่าอันดับหนึ่ง เพราะมีการลงทุนผ่านสิงคโปร์ด้วย”

สำหรับการลงทุนเอฟดีไอใน 8 เดือนแรกปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นกิจการบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็น 39.5% โดยจีนส่วนใหญ่จะลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และจำนวนโครงการที่ต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุน คิดเป็น 52.7% ของจำนวนโครงการ

ทั้งหมด ที่ยื่นขอส่งเสริมในรอบ 8 เดือนที่มีจำนวน 629 โครงการมูลค่าการลงทุน 119,000 ล้านบาท

นางหิรัญญา กล่าวว่าการลงทุนของญี่ปุ่น ในอดีตมีการลงทุนด้านระบบสาธารณสุขภาค ที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงไปแล้วจำนวนมาก และปีนี้เมื่อบีโอไอปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ที่เน้นกิจการ เชิงนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีระดับสูง ให้มากขึ้น ญี่ปุ่นจึงเน้นการลงทุนที่กิจการด้านสำนักงานตัวแทนการค้า และสำนักงานภูมิภาค และเป็นการลงทุนของเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมสูงมากขึ้น ล่าสุด บีโอไอได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายยาสุโตะโมะ ชูซุกิ นายกเทศมนตรี เมืองฮามามัตสึ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนทั้งสองฝ่าย

“บีโอไอจะพยายาม ดึงการลงทุน เพื่อที่จะให้การลงทุนญี่ปุ่นในไทย กลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเห็นว่าเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพของญี่ปุ่น ตรงกับเป้าหมายนโยบายของบีโอไอ ที่ต้องการให้มีการลงทุนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีโอกาสเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น และไม่กังวลว่าการลงทุนญี่ปุ่นที่มูลค่าลดลงเพราะจะเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ได้เพราะเราได้ปรับมาตรการการลงทุนใหม่”

นายยาสุโตะโมะ ชูซุกิ นายกเทศมนตรีเมืองฮามามัตสึ กล่าวว่า ขณะนี้มีนักลงทุนจากเมืองฮามามัตสึเข้ามาลงทุนในไทย 66 บริษัท เช่น บริษัท อาซาฮีเดนโซ จำกัด หลังจากลงนามแล้ว ก็จะผลักดันให้เอสเอ็มอีญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น เพราะเอสเอ็มอีในเมืองดังกล่าวมีถึง 3,000 บริษัท

นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้ติดตามการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื่อง เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก โดยการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของจีนในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.9% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ถือว่าใกล้เคียงกับที่ ธปท.คาดการณ์ไว้ในการประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเมื่อเดือน ก.ย. และจะ ประเมินว่าปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน เป็นข้อมูลประกอบด้วย อาทิ รายได้ของรัฐบาลที่หากต่ำกว่าคาด อาจสร้างข้อจำกัดต่อการลงทุนภาครัฐ เป็นต้น